

โรงแรมฮาร์ดีร็อคมอบประสบการณ์ใหม่ ยกระดับ สุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนด้วยโปรแกรม wax®



ขับกล่อมคุณให้ผ่อนคลายสไตล์ร็อคด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงสุดคลาสสิกภายในห้องพัก

เติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนด้วยเสียงดนตรีภายในห้องพักที่โรงแรมฮาร์ดีร็อคพัทยา เพื่อตอกย้ำความเป็นโรงแรมที่หลงใหลในเสียงดนตรีที่แท้จริง ฮาร์ดีร็อคอินเตอร์เนชั่นแนลภูมิใจนำเสนอ สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เพื่อยกระดับสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนกับโปรแกรม “แว็กซ์” หรือ “WAX” หนึ่งในโปรแกรม The Sound of Your Stay® ที่ให้แขกผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ดนตรีในทุกขณะที่เข้าพักผ่อนที่โรงแรมฮาร์ดีร็อค โดยฮาร์ดีร็อคร่วมกับ คออสลีย์ ผู้ผลิตเครื่องเล่นแผ่นเสียงชั้นนำระดับโลก และโซนี่มีวสิคเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัทผู้ผลิตเพลงชั้นนำระดับโลก ให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการพักผ่อน พร้อมผ่อนคลายไปกับการขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากแผ่นเสียงไวนิล ประสบการณ์ทางดนตรีสุดพิเศษนี้มอบให้แก่แขกผู้เข้าพักที่โรงแรมฮาร์ดีร็อคพัทยา และโรงแรมฮาร์ดีร็อคในเครืออีก 24 แห่งทั่วโลกเท่านั้น แขกผู้เข้าพักจะได้ผ่อนคลาย เลือกฟังบทเพลงที่ปรารถนาภายในห้องพักอย่างเป็นทางการเป็นส่วนตัว

โปรแกรม “แว็กซ์” หรือ “WAX” เป็นอีกหนึ่งในโปรแกรมสิ่งอำนวยความสะดวกจากฮาร์ดีร็อค ซึ่งเป็นบริการให้เช่าเครื่องเล่นแผ่นเสียง พร้อมหลากหลายแผ่นเสียงสุดคลาสสิก เพื่อให้ทุกคนที่เข้าพักที่โรงแรมฮาร์ดีร็อคได้รับประสบการณ์ร็อคที่แท้จริง ในระหว่างที่เข้าพัก แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกเครื่องเล่นแผ่นเสียงคออสลีย์ รุ่น Keepsake จาก 1 ในจำนวน 10 เครื่อง พร้อมกล่องบรรจุแผ่นเสียงไวนิล ซึ่งรวบรวมแผ่นเสียงเพลงแห่งความทรงจำที่จะทำให้ผู้ฟังได้หวนคิดถึงวันวานในอดีต นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม “พิก” หรือ “PICKS” ซึ่งเป็นบริการให้เช่ากีตาร์ โดยผู้เข้าพักสามารถเลือกกีตาร์ Fender จากจำนวน 20 ตัว รวมไปถึง สตราโตแคสเตอร์ในตำนาน เทเลแคสเตอร์ และยังมีกีตาร์อีกหลายตัวให้ลูกค้าได้เลือกนำขึ้นไปเล่นบนห้องพัก โดยติดต่อได้ขอรับบริการได้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรม

“มันเป็นสัมผัสความรู้สึกของการเชื่อมโยงด้วยเสียงเพลงที่ไม่มีสิ่งใดสามารถลอกเลียนแบบได้ มันไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่หวนย้อนกลับไปนึกถึงอดีตเท่านั้น แต่มันเป็นการเดินทางก้าวกลับเข้าไปอยู่ในห้วงความทรงจำวงศ์ในอดีตที่สัมผัสได้อย่างแท้จริง” แมท วัตส์ ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรีและการตลาดของโรงแรมฮาร์ดีร็อคและคาสีโน กล่าว “ฮาร์ดีร็อคมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ทางดนตรีที่พิเศษและน่าอัศจรรย์ที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราในระหว่างที่เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับยุคของแผ่นเสียงหรือไม่ก็ตาม โปรแกรมแว็กซ์จะมอบการเดินทางแห่งเสียงเพลงที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับทุกคนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟัง”

เพื่อฉลองการเปิดตัวโปรแกรมล่าสุดของ The Sound of Your Stay® ฮาร์ดร็อกได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินหน้าใหม่ที่มาร่วมเปิดตัวด้วยภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ วิดีโอ การแสดงสด และเพลงใหม่ล่าสุดจากเหล่าศิลปินที่นำมารวบรวมไว้ในแวกซ์คอลเล็คชั่น ศิลปินที่เข้าร่วม อาทิเช่น วง New Politics เจ้าของซิงเกิ้ลใหม่ยอดเยี่ยมอย่างเพลง One of Us ที่ผสมผสานสไตล์เพลงแนวฟังก์ ป๊อปและร็อก วง The Aces วงที่เกิดจากการรวมตัวของ 4 สาว และเฟิงปล่อยมิวสิกวิดีโอใหม่ล่าสุดในเพลง Physical นอกจากนี้ยังมีศิลปินอย่าง Evan Rachel Wood และ Zach Villa แห่งวง Rebel and a Basketcase เจ้าของบทเพลง Today วง Run River North ศิลปินสัญชาติเกาหลี-อเมริกันจากเมืองลอสแอนเจลิส ทำเพลงแนวโฟล์กร็อก เจ้าของบทเพลงดังอย่าง Run or Hide และฮาร์ดร็อกยังได้รับการสนับสนุนจากนักแต่งเพลงชื่อดัง เจ้าของรางวัลแกรมมี่ อวอร์ดส์อย่าง Michelle Branch ที่เฟิงปล่อยอัลบั้มใหม่ล่าสุดอย่าง Hopeless Romantic ออกมา

“วง Rebel and a Basketcase และฮาร์ดร็อกได้ร่วมกันแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจความรักในดนตรีเหมือนกัน และในเร็ววันนี้จะปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟัง ซึ่งโปรแกรม The Sound of Your Stay® นี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทำให้เราได้เชื่อมต่อและเข้าถึงแฟน ๆ ได้มากยิ่งขึ้น” Evan Rachel Wood และ Zach Villa แห่งวง Rebel and a Basketcase กล่าว

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อทำธุรกิจหรือเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนก็ตาม โปรแกรม The Sound of Your Stay® มอบประสบการณ์ดนตรีให้แขกผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินกับทั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องมิกซ์เพลง และเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์ Fender ให้แขกผู้เข้าพักได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี บรรเลงเพลงที่ชื่นชอบในระหว่างการเข้าพัก ประหนึ่งเป็นร็อกสตาร์ตัวจริง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองห้องพักโรงแรมฮาร์ดร็อกและคาสีโนทั่วโลกได้ที่ www.hardrockhotels.com และฮาร์ดร็อกพัทยา ที่ <http://pattaya.hardrockhotels.net/>